

**ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.16 กลับมาอ่อนค่าหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐหนุนดอลลาร์แข็งค่า จับตารายงานเฟด**

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.16 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.03 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามค่าเงินในภูมิภาคและทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยดอลลาร์ฟื้นตัวตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ช่วงนี้ยังไม่มิตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลาดรอดูรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงกลางสัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังเพิ่มสูงขึ้นมามาก

"บาทอ่อนค่าจากปิดตลาดเมื่อวานตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์กลับมาฟื้นตัวแข็งค่าตามบอนด์ยีลด์ที่สูงขึ้น" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.05 - 36.25 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 156.39 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 155.66 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0856 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0868 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถู้อัดหนุนจากน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.011 บาท/ดอลลาร์

-อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญผู้แทนจากสถานทูตต่างประเทศในไทยกว่า 20 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ยุโรป สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ และหอการค้าร่วมต่างประเทศในไทย (เจเอฟซีซีที) มาชี้แจงทำความเข้าใจถึงการลงทุนในไทยภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในไทย การขออนุญาตดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายนี้ สัดส่วนการถือครองหุ้น ที่กำหนดให้ต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ข้อห้ามของการทำธุรกิจภายใต้กฎหมายนี้ ฯลฯ

-ททท.วางเดิมพัน ดึงสายการบินทั่วโลกบินเข้ามาในไทยเพื่อเพิ่มจำนวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สำเร็จตามเป้าหมาย "ศิริปรกรณ์" แจงเป้าหมายของรัฐบาลหากต้องการสร้างรายได้ 3.5 ล้านล้านบาท ทำได้แน่นอนแต่ต้องอัดงบประมาณสำหรับการทำโปรโมชันร่วมกับสายการบินทั่วโลกเพิ่มเป็นพิเศษ

-ราคาทองคำในประเทศปรับตัวขึ้นตามราคาตลาดโลก โดยราคาทองในตลาด Spot ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์สู่ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ราคาในประเทศเปิดตลาดปรับพุ่ง 350 บาทต่อ 1 บาททองคำ โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ของเดือน พ.ค.ที่บาทละ 41,550 บาท ระหว่างวัน ราคาทองคำปรับผันผวนขึ้นลง 11 ครั้ง รวมปรับขึ้น 250 บาทขึ้นไประดับสูงสุดที่บาทละ 41,550 บาท และปรับลงที่ระดับต่ำสุดบาทละ 41,400 บาท

-รองประธานเฟดกล่าวเมื่อวานนี้ว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าเงินเฟ้อกำลังอยู่ในทิศทางขาลง ขณะที่รองประธานเฟดอีกคนหนึ่งกล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไปอีกระยะหนึ่ง และประธานเฟดสาขาแอตแลนติกกล่าวว่า เฟดควรรอเวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังอยู่ในทิศทางขาลง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (20 พ.ค.) หลังจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดควรรอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชะลอตัวของเงินเฟ้อ ก่อนที่จะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (20 พ.ค.) ซึ่งเป็นการปิดในแดนบวกติดต่อกัน 2 วันทำการ เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

-นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.นี้ หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ต่ำกว่าคาดในเดือนเม.ย. นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังได้ปัจจัยบวกจากการที่จีนออกมาตรการฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ โดยจีนเป็นประเทศที่ใช้ทองคำและโลหะด้านอุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก

-นักลงทุนจับตารายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟดประจำวันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค.ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในวันพุธนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 63.3% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย.

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้